



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ : ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน แนวทางแก้ไข โครงการต่างๆเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาฯและ เสนอความคิดเห็น ทิศม การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จากประชาชนในตำบลนาเลิง พร้อมทั้งเรียก ความรู้เรื่องการชำระ ค่าบริการและน้ำประปาผ่านระบบ QR Code แก่ประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน



การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด : วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๕๕ ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอทราบและแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการขยะแบบ ครบวงจร ขั้นตอนและวิธีการการแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นบล็อกปูพื้นถนนและอิฐก่อสร้างฯ ณ โรงงานกำจัดถุงพลาสติกและเศษพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นและซอมแซมถนน ฯ ของ อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



**การจัดนิทรรศการ Moi Waste Bank Week : วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเข้าร่วมนิทรรศการ Moi Waste Bank Week มหาดไทยปักษ์จงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมสาธิตความสำเร็จการจัดตั้งการบริหารกิจการกองทุนขยะโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง การรับมอบประกาศเกียรติประกาศนียบัตรความสำเร็จจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดบูชแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปขยะเปลือกปูพื้นถนนที่ได้จากการแปรรูปขยะถุงพลาสติก โดยได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมนิทรรศการอย่างมากมาย ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการ หอประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด



**พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว** เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ : วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด และในช่วงเช้ามีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นร้อยเอ็ดสัมพันธ์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นตัวแทนอำเภอเสลภูมิในการแข่งขันเปตองชายและเปตองหญิง ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดร้อยเอ็ด



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และการชักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ : วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และการชักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ รวมถึงอบรมให้ความรู้ใช้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยาน สวมหมวกนิรภัย กฎจราจรอย่างง่าย ฯลฯ



พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) : วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยนายสกนธ์ กลางชนีย์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลนาเลิง ซึ่งผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติ และปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น



การรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม : วันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจกรรมสาธารณะตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๔๒๐ครัวเรือน และสมาชิกสมทบพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



---

บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหม่อม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณัฐ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง